

# Mừng Đảng

# MỪNG XUÂN

CHI ĐOÀN 11A  
THPT KIM ĐỘNG

## Lời ngỏ

Thế là mùa xuân đã về, mùa xuân Nhâm Dần 2022 đã đến với đất nước, với dân tộc ta. Cảm ơn Đảng, cảm ơn Bác đã cho thế hệ chúng ta ngày nay được hưởng một mùa xuân ấm áp, mùa xuân hòa bình và tràn đầy niềm tin, sức sống. Xuân Nhâm Dần về cũng là dịp chúng ta cùng nhau ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Chúng ta cảm thấy lớn lên và vững vàng thêm bởi sức mạnh cội nguồn. Lịch sử phát triển của dân tộc và cách mạng nước ta đã khắc đậm những mùa xuân dựng nước và giữ nước. Đó là: Mùa xuân Canh Ngọ (1930) là mùa xuân dựng Đảng, khai sáng con đường giành độc lập, tự do. Mùa xuân Giáp Ngọ (1954) làm nên chiến thắng "Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu". Mùa xuân Mậu Thân (1968) tổng tiến công và nổi dậy toàn miền Nam, buộc đế quốc Mỹ phải đến Pari đàm phán với Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về việc lập lại hòa bình ở Việt Nam. Mùa xuân Ất Mão (1975) với chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, Bắc Nam xum họp một nhà, cả đất nước cùng tiến lên Chủ nghĩa Xã hội. Những mùa xuân của Đảng đã thổi bùng ngọn lửa truyền thống quật cường dân tộc, ý chí không cam chịu nghèo hèn nô lệ, dũng cảm chấp nhận thách thức, nuôi dưỡng khí phách tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo, tạo thời cơ, đưa đất nước vượt mọi thác ghềnh để vươn tới tầm cao mới. Chúng ta thêm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, thêm tự hào được chiến đấu trong đội ngũ hùng hậu với sức mạnh mãi mãi thanh xuân của Đảng. Mùa xuân của Đảng, của dân tộc đã và sẽ gắn liền với những nỗ lực rèn luyện, phấn đấu của thế hệ trẻ hôm nay, tiếp nối truyền thống anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và công cuộc xây dựng, đổi mới chủ nghĩa xã hội ngày mai. Trong dịp mừng Đảng mừng xuân năm nay tập thể lớp 11A trường THPT Kim Động tiến hành ra mắt tập san "Mừng Đảng, mừng xuân". Hy vọng đây là bông hoa nhỏ góp phần tô thắm cho mùa xuân, cho Đảng và cho quê hương đất nước thêm tươi đẹp. Đó cũng là nguồn tư liệu quý giúp cho trường ta có thể rút ra được nhiều bài học hay và bổ ích.

## Truyện cười

"Món quà" đặc biệt

Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý chạy ra hớn hờ khoe:  
 - Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mươi ở bên Mỹ mới đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng: "Món quà của cô tuy nhỏ tuy nhiên cũng đủ cho gia đình cháu dùng trong một năm"  
 Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi ngay:  
 - Món quà gì thế con?  
 - Dạ, một quyền lịch!

## Nghệ thuật

Some pictures for you in the 11A branch to draw



## Truyện ngắn

### Bác tặng quà

Vào một ngày đầu năm 1969, Bác Hồ thân mật tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đan Mạch sang thăm hữu nghị nước ta. Chúng tôi, những phóng viên tin và ảnh được cử lên Phủ Chủ tịch phục vụ cuộc tiếp khách quốc tế của Bác. Nhà khách Phủ Chủ tịch lộng lẫy, nhưng Bác tiếp khách quý thật giản dị, đơn sơ mà thân mật, ấm cúng vô cùng. Cái không khí gia đình lấn chiếm cả căn phòng to rộng, trang nghiêm. Thân mật tiếp chuyện những người bạn Đan Mạch thân thiết, Bác cười luôn và nói vui nhiều lần. Bác mời thuốc lá đồng chí Chủ tịch Đảng Cộng sản Đan Mạch Conút Giétxpơxơn và các đồng chí trong đoàn. Xong, Bác quay lại phía tôi đang ngồi ngay sau Bác và Bác cũng cho tôi một điếu. Thật là hạnh phúc bất ngờ đối với tôi. Ôi, vô cùng cảm động và xiết bao vui sướng. Cầm điếu thuốc trong tay, tuy không hút nhưng cảm thấy khói thuốc tỏa hương bay thơm ngát quanh mình, như hơi thở ấm áp, yêu thương của Bác truyền vào tâm hồn dịu ngọt.

## Xã luận

Đảng gắn liền với mùa Xuân và mùa Xuân là biểu tượng của sự nảy lộc, đâm chồi, sinh sôi nảy nở, đồng thời luôn tượng trưng cho sức mạnh, sự trẻ trung, những gì tốt đẹp nhất, một năm bắt đầu từ mùa Xuân. Và cách mạng Việt Nam cũng bắt đầu từ một mùa Xuân, đó là mùa Xuân năm 1930, Đảng ta ra đời và đã đem về cho dân tộc Việt Nam những mùa Xuân đông đầy hạnh phúc, ước vọng.  
 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 92 năm qua, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi.  
 Để có được những thành quả vĩ đại đó, Đảng ta và Nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu, gánh chịu biết bao hi sinh. 92 năm trải qua những chặng đường khác nhau, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, nhưng Đảng luôn được Nhân dân tin yêu, ủng hộ, Đảng đã phấn đấu không ngừng, luôn xứng đáng là "Người đầy tớ, người lãnh đạo thật trung thành của Nhân dân". Đảng và Nhân dân ta thực sự tạo nên truyền thống đoàn kết, Đảng giữ được vai trò hạt nhân lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa đất nước phát triển.  
 Trước vận hội mới của đất nước, trước biển lớn thế giới, Đảng dẫn dắt dân tộc trên con đường hơn 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội. Từ một nước nghèo đói, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo và nhiều mặt hàng nông, hải sản, đứng vào hàng đầu thế giới, GDP tăng từng năm; an sinh xã hội và đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên; một đất nước đi đầu trong xóa đói, giảm nghèo, trở thành nước có thu nhập ở mức trung bình khá; quốc phòng, an ninh giữ vững; vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Năm Canh Tý vừa qua đi với bao khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng nặng nề đối với toàn cầu. Ngay từ đầu năm, đại dịch Covid-19 đã bùng phát và lan rộng ra hầu hết các nước trên thế giới. Với diễn biến phức tạp, trong đợt bùng phát lần thứ tư với biến chủng mới, lây lan rất nhanh và nguy hiểm hơn, gây hậu quả vô cùng lớn và chưa rõ hồi kết. Tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, sinh kế và đời sống Nhân dân. Thêm vào đó, thời tiết diễn biến phức tạp do tác động của biến đổi khí hậu đầu năm hạn hán, cuối năm mưa lũ, cùng với đó là dịch tả lợn châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn đã ảnh hưởng không nhỏ tới bước đường phát triển KT-XH nước nhà.  
 Trong bối cảnh rất đặc biệt đó, nhờ có sự quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, KT-XH tỉnh ta tiếp tục có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện. Vị thế của tỉnh không ngừng được nâng lên, thực hiện hiệu quả mục tiêu về phòng - chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân trên mọi miền đất nước thay đổi nhanh chóng.  
 Khép lại 1 năm đầy gian truân, thử thách cũng là lúc đón xuân mới với bao niềm tin và hy vọng. Mùa xuân mới với nhiều dự cảm tốt đẹp đang đến. Mừng Đảng ta 92 tuổi, chúng ta tin tưởng rằng Đảng là mùa Xuân, cuộc sống luôn mang niềm tin, hy vọng, nhằm thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

## Thơ

### Xuân về

Xuân về đào mạn nở hoa  
 Làng trên xóm dưới chan hòa niềm vui  
 Gia đình đầy ắp tiếng cười  
 Đón xuân thăm đượm tình người thiết tha  
 Xuân về đất nước nở hoa  
 Quê hương đổi mới chan hòa niềm tin  
 Kính dâng lên Đảng quang vinh  
 Bác Hồ vĩ đại anh minh sáng ngời  
 Mùa xuân mùa của đất trời  
 Mùa xuân đẹp mãi con người Việt Nam  
 Xuân về thịnh vượng an khang  
 Quyết tâm xây dựng quê hương đẹp giàu Việt  
 Nam biết mấy tự hào  
 Xuân về khoe sắc mạn đào thắm tươi  
 Việt Nam đất nước ta ơi  
 Mênh mông Tổ quốc đầy trời sắc xuân.

## Sáng tạo

Some handmade products made by 11A students



Products are recycled from newspaper and made from candles to create products with unique shapes.

## Âm nhạc

Đảng đã cho ta một mùa xuân

